

Phú Quốc sẽ có dự án Bệnh viện quốc tế Mặt trời do Sun Group đầu tư xây dựng

10:45 18/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 16/11, tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ khởi động dự án Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc- Sun Serenia Hospital.

Đây là bệnh viện thứ hai thuộc hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện Healthcare của Sun Group, sau cơ sở đầu tiên là Bệnh viện Mặt trời tại Hà Nội ra mắt tháng 6/2024. Được định hướng xây dựng, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế hiện đại, đón đầu xu hướng du lịch sức khỏe, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là khách du lịch tại Phú Quốc, với các dịch vụ y tế cao cấp.



Lễ khởi công Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc

Có diện tích hơn 10.000m², đặt tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, thiết kế tổng thể của Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc lấy cảm hứng từ kiến trúc Huế và nhà vườn Nam Bộ, gợi

nhắc đến những công trình lịch sử như Thái Y viện thời nhà Nguyễn. Bố cục không gian tổng mặt bằng được thiết kế dạng phân tán, với nhiều khoảng sân vườn mở, tạo nên một không gian thân thiện, gần gũi với thiên nhiên, khiến Bệnh viện Mắt trời Phú Quốc giống như một resort nghỉ dưỡng hơn là một bệnh viện thông thường. Ở đó, khách hàng không chỉ được chăm sóc sức khỏe mà còn được thư giãn, tái tạo năng lượng, kết nối và chữa lành với thiên nhiên.

Có quy mô 06 tầng, tổng diện tích sàn lên tới 19.000m², Bệnh viện Mắt trời Phú Quốc sẽ được trang bị hệ thống máy móc tân tiến bậc nhất cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn và y bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế. Với mục tiêu đem tới những dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân và sự an tâm tuyệt đối khi du lịch cho khách du lịch hoặc chọn cư trú lâu dài tại đảo ngọc, bệnh viện sẽ đầu tư phát triển những chuyên khoa điểm nhấn quan trọng như Nhi khoa, Khoa tim mạch và phòng chống đột quỵ, Khoa hồi sức cấp cứu, Khoa răng hàm mặt, Khoa thẩm mỹ và khoa thăm khám sức khỏe tổng thể...

Bên cạnh đó, ngoài Khoa răng hàm mặt với đa dạng dịch vụ chăm sóc “một góc con người”, Bệnh viện Mắt trời Phú Quốc còn đặc biệt sẽ đầu tư phát triển hai chuyên Khoa khám sức khỏe tổng quát tiêu chuẩn quốc tế và Khoa Thẩm mỹ, đưa Phú Quốc trở thành một địa chỉ du lịch chăm sóc sức khỏe và làm đẹp lý tưởng, với mức giá hấp dẫn dành cho khách du lịch kết hợp nghỉ dưỡng với thăm khám sức khỏe và làm đẹp.

Bệnh viện cũng dự kiến sẽ có các khoa chăm sóc sức khỏe dành riêng cho người già, người có bệnh liên quan đến tim mạch như Khoa tim mạch và phòng chống đột quỵ. Đây được cho là ưu thế vượt trội của Bệnh viện Mắt trời Phú Quốc, bởi hòn đảo hấp dẫn thứ hai thế giới theo bình chọn của Travel & Leisure, hiện đang là điểm đến của rất nhiều người về hưu muốn sở hữu kỳ nghỉ dài ngày hoặc an hưởng tuổi già tại một thiên đường trong lành, nắng ấm quanh năm như Phú Quốc.



Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc phát biểu

Phát biểu tại lễ khởi động Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc nói: “Hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe tại Phú Quốc đã được đầu tư rất nhiều, tuy nhiên, về năng lực vẫn còn rất khiêm tốn. Với việc khởi động dự án bệnh viện Mặt trời, chúng tôi kỳ vọng bệnh viện khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, khách du lịch trong và ngoài nước; tạo niềm tin để du khách yên tâm vui chơi, nghỉ dưỡng, an cư tại Phú Quốc”. Ông Khoa cũng đánh giá cao vai trò, sự ủng hộ, tâm huyết của các doanh nghiệp trong đó có Tập đoàn Sun Group những năm qua không chỉ phát triển, củng cố hệ sinh thái du lịch đồng bộ, đẳng cấp mà còn hỗ trợ trong hoàn thiện hạ tầng cơ sở công cộng trên địa bàn thành phố; đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngày càng cao của người dân và du khách.



Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam phát biểu

Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam cho biết: “Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, cùng với hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí mà Sun Group đã và đang đầu tư tại đảo, sẽ góp phần phát huy tiềm lực của thành phố, hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao; trung tâm thương mại, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ứng dụng công nghệ cao tầm cỡ khu vực và quốc tế”.



Phối cảnh công trình Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc sau khi hoàn thành

Dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc sẽ là mảnh ghép làm hoàn hảo hơn nữa hệ sinh thái du lịch đẳng cấp Sun Paradise Land, với các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao, những tổ hợp vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế mà Sun Group đã kiến tạo hơn một thập kỷ qua tại Phú Quốc. Dự án không chỉ hiện thực hóa từng bước khát khao nâng tầm chất lượng sống cho người Việt với hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện Healthcare của Sun Group, mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách khi tới Phú Quốc, góp phần đưa đảo Ngọc từng bước đạt đến những nấc thang mới trong hành trình phát triển bền vững, trở thành hòn đảo đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư bậc nhất tại phía Nam.

Hà Lê

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/phu-quoc-se-co-du-an-benh-vien-quoc-te-mat-troi-do-sun-group-dau-tu-xay-dung>